

KẾ HOẠCH

**Triển khai Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 26/10/2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập, giải thể
và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2019 - 2021**

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh “về việc sáp nhập, giải thể và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2021”; Công văn số 8163/UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh”; Công văn số 754-CV/HU ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy "về việc Triển khai thực hiện sắp xếp các thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh".

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập, giải thể và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2021;

Sau khi sáp nhập, thành lập thôn mới phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa... xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Sau khi thôn được sáp nhập đi vào ổn định nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Việc sáp nhập thôn phải đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định; quá trình thực hiện phải bám sát các quy định của nhà nước về sáp nhập thôn; đảm bảo được các quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân sau khi sáp nhập thôn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Triển khai, quán triệt và thông tin, tuyên truyền về sáp nhập thôn:

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, Ủy ban nhân dân các xã có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh “về việc sáp nhập, giải thể và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 -

2021”, trong đó thông tin cụ thể về việc sáp nhập các thôn trên địa bàn 03 xã: Điền Xá, Phong Dụ, Hải Lạng.

Nội dung tuyên truyền về sáp nhập thôn cần tập trung vào các nội dung sau:

+ Mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập thôn, xem đây là nội dung quan trọng để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

+ Công khai thời gian hoạt động của thôn mới; Địa điểm tổ chức hoạt động của thôn tại các công trình công cộng sau sáp nhập (*như nhà văn hóa...*).

+ Công khai về quyền, nghĩa vụ tài chính của công dân trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã và ở thôn cũ do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí.

+ Kiện toàn, sắp xếp bố trí các chức danh chủ chốt ở thôn.

2. Kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân sự ở thôn:

2.1. Kiện toàn tổ chức chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định của Điều lệ Đảng, theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

2.2. Kiện toàn, bố trí sắp xếp nhân sự:

Thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn

+ Đối với Bí thư chi bộ do Cấp ủy chỉ định.

+ Đối với Trưởng thôn do Chủ tịch UBND cấp xã Quyết định bố trí Trưởng thôn lâm thời.

Việc bố trí những người tham gia trực tiếp vào hoạt động tại thôn mới theo hướng tăng cường kiêm nhiệm; không nhất thiết phải bố trí đủ số lượng theo quy định hiện nay, mà có thể bố trí một người đảm nhận nhiều chức danh nhưng phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín và am hiểu tình hình thực tế ở thôn.

Việc kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân sự thôn mới xong trước ngày **24/11/2019**.

3. Công tác chuẩn bị bàn giao từ các thôn cũ cho thôn mới thành lập:

- UBND các xã thành lập tổ công tác phối hợp với các ngành, bộ phận có liên quan làm việc tại các thôn để kiểm kê tài sản và các nội dung liên quan:

+ Thực hiện thống kê, tổng hợp hồ sơ, tài liệu, sổ sách của thôn như: Danh sách hội viên, đoàn viên, dân quân tự vệ, hộ gia đình chính sách, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người già neo đơn

+ Kiểm kê tài sản hiện có do thôn quản lý (*Nhà văn hóa, bàn, ghế, tủ, hệ thống truyền thanh, đường giao thông, điện chiếu sáng công cộng*)

+ Kiểm kê các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.